

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĨNH TƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KH  
V/v thực hiện Văn bản Số 6050/UBND-  
VX2 ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh  
Vĩnh phúc về việc triển khai thực hiện  
Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021  
của Thủ tướng Chính phủ.

Vĩnh Tường, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường;
- Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Giai đoạn 2011 - 2020, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong huyện về vị trí, vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tổ chức Hội khuyến học từ cấp huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, phát triển, nhất là khuyến học dòng họ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; các phong trào thi đua xây dựng và phát triển các mô hình học tập: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn, làng, tổ dân phố, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc cấp xã quản lý được khơi dậy và đẩy mạnh; công tác vận động Quỹ Khuyến học thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, ủng hộ; Trung tâm GDNN-GDTX và các Trung tâm HTCD đã tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân đều có cơ hội được học tập, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, kinh doanh. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của huyện ngày càng phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; hệ thống mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn giữ vững vị trí cao trong tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn huyện theo Kế hoạch 88/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-

CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Kế hoạch số 88) và triển khai thực hiện Công văn số 6050/UBND-VX2 ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021 – 2030; UBND huyện yêu cầu các phòng ban; UBND các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

### **1. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

Tham mưu, đề xuất UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng XHHT cấp huyện giai đoạn 2021-2030 theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 88 của UBND tỉnh; đề xuất UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với việc cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Thông báo Kết luận số 199-TB/VP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy (Kết luận số 199) và Kế hoạch số 88.

Chủ trì, phối hợp với HKH huyện triển khai thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại đơn vị học tập theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 9907/UBND-VX2 ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GD&ĐT.

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, theo hướng thực hiện nhiều nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn, hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng...

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ; tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới và các giải pháp phù hợp trong hoạt động dạy và học để chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh.

### **2. Hội Khuyến học huyện**

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” theo hướng nâng cao chất lượng các mô hình học tập và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận; kịp thời tham mưu, báo cáo trình UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn

2021 - 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, ban ngành liên quan xây dựng và phát triển các mô hình học tập; tham gia các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn, các nghề đặc thù cần học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

Hướng dẫn và chỉ đạo Hội khuyến học cấp xã đẩy mạnh việc củng cố, phát triển các tổ chức Khuyến học và quỹ khuyến học ở các cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và trong lực lượng vũ trang, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi rộng khắp trong toàn huyện, hỗ trợ đăclực cho ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc xây dựng XHHT của huyện; chủ động phối hợp với Phòng GD&ĐT và các tổ chức, đoàn thể liên quan trong việc kiểm tra đánh giá xếp loại hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập cấp xã và đơn vị học tập cấp tỉnh.

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm GDNN-GDTX trong việc đẩy mạnh các hình thức đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn để giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người nội trợ, người cao tuổi và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT sâu rộng, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác.

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất, lựa chọn nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

### **3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội**

Chỉ đạo Trung tâm GDNN-GDTX đa dạng hóa phương thức đào tạo nghề nghiệp gắn với khung trình độ quốc gia và thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh các hình thức đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn để giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, người khuyết tật, người nội trợ, người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo, mô hình đào tạo lại nghề nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp, công ty; đào tạo nghề gắn với ngành nghề truyền thống, gắn với sản xuất, kinh doanh và đào tạo nghề ở nông

thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người lao động.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động.

Hướng dẫn các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để HKH các cấp tham gia các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

#### **4. Phòng Tài chính- Kế hoạch**

Căn cứ kế của tỉnh bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác triển khai, kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình học tập. Cùng cá đơn vị liên quan huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

#### **5. Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao**

Xây dựng kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng XHHT và phát triển giáo dục của địa phương.

Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong hoạt động dạy - học, gương gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. Động viên những tổ chức, cá nhân tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, giàu lòng nhân ái, nhiệt tình đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của tỉnh.

Hướng dẫn truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

#### **6. Các phòng, ban, ngành khác**

Phối hợp lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, thực hiện các nội dung, phong trào liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thuộc phạm vi đối tượng, thẩm quyền chức năng của đơn vị.

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân. Có trách nhiệm cung ứng cơ hội học tập suốt đời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được học tập suốt đời.

Phối hợp với Phòng GD&ĐT và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT góp phần thực hiện tốt các tiêu chí Đơn vị học tập ở cơ quan, đơn vị.

### **7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện**

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT sâu rộng trong toàn huyện, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

### **8. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Người cao tuổi huyện và Hội Cựu giáo chức huyện**

Phối hợp lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, các nội dung, phong trào liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thuộc phạm vi đối tượng, thẩm quyền chức năng của tổ chức.

Vận động các tổ chức liên quan và hội viên của tổ chức tham gia tích cực vào các phong trào của huyện để góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2021-2030; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2030” và giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả.

### **9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Kiên toàn Ban chỉ đạo xây dựng XHHT giai đoạn 2021- 2030 ở địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Thông tri số 22 ngày 27/8/2019 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 88, Kết luận số 199 và Thông báo Kết luận số 58/TB-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập tại địa phương theo quy định.

Tập trung chỉ đạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học cho Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn xã, thị trấn; đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả nhằm thực hiện các chương trình cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, môi trường, y tế, sức khỏe cộng đồng, chính trị, pháp luật, văn hóa...đảm bảo học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người dân, góp phần duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho HKH cấp xã xây dựng và phát triển các mô hình học tập, tham gia các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông

thôn, các nghề đặc thù cần học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp quy hoạch của từng địa phương đến năm 2030.

Cân đối và bố trí ngân sách địa phương cho công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình học tập theo quy định; huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt.

Chỉ đạo các đơn vị, chính quyền tại địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng XHHT.

Trên đây là chỉ đạo của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021 – 2030; yêu cầu các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đưa nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào nội dung đánh giá thi đua hằng năm của địa phương, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Hội Khuyến học huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

***Nơi nhận.***

- TTHU (b/c);
- Chủ tịch, các PCT;
- Như Kg;
- CPVP HĐND&UBND;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Chí Thái**